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ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา นิมมานเหมินทร 
อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประมวลรัษฎากรนั้นมีสองภาค ภาคหนึ่งเปนภาคกฎหมายที่ประชาชนสนใจมากที่สุด  อีกภาคหนึง่
คือภาคปฏิบัติจัดเก็บ  ถาสมมติวาการเก็บภาษีไมไดขึ้นกับวาภาคปฏิบัติจัดเก็บเนีย่ไดทําครบถวนถูกตอง
และไดคดิหาวธีิใหม ๆ หรือไม ภาคปฏิบัตจิัดเก็บบางครัง้ใชเกินเลยไป มันก็ทําใหเกดิความรูสึกที่ไมดี ใน
ประเทศเราถาอยูๆ กรมสรรพากรมาเยีย่มทุกคนก็คงตกใจ จะทําผิดหรือไมก็คงตกใจ แตกรมสรรพากรบอก
วาที่มาเพื่อชวยเหลือเผ่ือทําอะไรไมถูกตองจะไดแนะนํา หลักๆ ที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันระหวางผูเสียภาษี
กับกรมสรรพากรก็คือภาคปฏิบัติจัดเก็บ ไมใชตัวกฎหมายเพราะเปนแคการตีความเทานั้น การรางประมวล
รัษฎากรไมไดขึ้นตนดวยนักกฎหมาย แตขึน้ตนดวยนักเศรษฐศาสตรมหภาค ดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เพราะวาเราไมไดใชประมวลรัษฎากรเก็บภาษีอยางเดียว เราใชเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจดวย คนราง
จะตองเปนนักเศรษฐศาสตรมหภาคและกต็องดูแผนพัฒนาเศรษฐกจิดทูุกอยาง เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
เสร็จแลวก็เอานักบัญชีเขามาเพราะภาษีเกีย่วของกับบัญชมีากตั้งแตการ recognize income, recognize 
expense และก ็income expense  ตองมีความสัมพันธกัน ฉะนั้นจะมีศัพทบัญชีเขามาเยอะจึงไมไดแปลแบบ
นักกฎหมาย เสร็จแลวนักกฎหมายกเ็อาทัง้หมดมาเขยีนใหเขาใจ ทีนี้เรื่องการศึกษากอน นักกฎหมายใน
ประเทศไทยพอจบ ม.8 ก็เขาไปเรียนจุฬาฯ ธรรมศาสตรขบมาเลย แตทีต่างประเทศคนที่จะเรยีนกฎหมาย 
business law จบบัญชีกับเศรษฐศาสตรทั้งส้ินแลวคอยมาเรียนกฎหมาย ยังเคยคุยกันเลย เชน ทนายหรือ
ผูบริหารมาเซ็นสัญญาเมืองไทยคนเดียวกบัคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่องเพราะอะไร เพราะจบบัญชี จบกฎหมาย
และ MBA เพราะฉะนัน้เคาจะรูทุกเรื่องในสัญญา แตสําหรับคนไทยไปสามคน ฝายไฟแนนซ ฝายบัญชี และ
ผูจัดการ คร่ึงวนัตกลงกันไมไดเพราะไมไดเอาปลั๊กมาเสยีบสามหัวจะไดคิดพรอมกันได เหมือนกันพอเรา
ไดกฎหมายมาแลวเราผานสภาคุณนกึภาพสิจะเปนยังไง มันมีสองรอยหัวเลย สภาอาจจะยําของ
กรมสรรพากรออกมาเปนมังกรเลย พอมาอยูที่กรมสรรพากรก็จําไมไดแลว อธิบายยังไงก็ไมไดอยางนี้ 
เพราะฉะนั้นมนัก็ตองมีเทคนิคในการออกกฎหมาย เราออกแตกรอบของกฎหมายเราจะไมออกรายละเอียด
ของกฎหมาย แตรายละเอยีดจะไปวากนัในกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา คําส่ังกรมสรรพากร เพราะพวกนี้
ไมตองผานสภา นี่คือสาเหตุวาทําไมถึงเปนปก เราออกแตกรอบเพราะเรากลัววาพอเขาไปในสภาแลว
ออกมาเปนเรือ่งนึง คือมันมสีองอยางถาเคาไมคัดคานเลยมันก็ออกมาสวย แตถาเคาคัดคานมันก็ออกมาเปน
อีกเรื่องหนึ่ง ไมวากฎหมายอะไรก็เปนแบบนี้ทั้งหมดเพราะในรัฐสภาอาจจะมีคนไมครบแบบนี้ก็ได คือที่
เมืองนอกเคาม ีcommittees on way and means ของวุฒิสมาชิกแตละทานก็ประกอบดวยนกัเศรษฐศาสตร 
นักกฎหมาย นกับัญชี ทุกนักที่จะมาเปนกฎหมายฉบับนี้ แตของเราไมมี ถกเถียงกัน ก็ออกมาประหลาด 



เพราะฉะนั้นกรมสรรพากรก็ออกแตกรอบของกฎหมาย ไมจําเปนตองออกกฎหมายลูกพอออกกฎหมายลูก
บางครั้งก็เปนไปไดที่อาจจะลืมวัตถุประสงคของตัวกฎหมาย 
 
 
 ประเด็นท่ี 1  นโยบายภาษีอากรตองควบคูกับนโยบายการเงินและการคลังเสมอ  นโยบายภาษีอากร
ไมควรเปนนโยบายโดด ๆ ที่ใชพัฒนาประเทศหรือแกไขปญหาดังนั้นตองพิจารณา 
 1. นโยบายทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อเปนไกดใหสถาบันการเงินใชเงินใหมี
ประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน สมมติวาธนาคารแหงประเทศไทยตองการใหมีการลงทุนในประเทศก็ลดอัตรา
ดอกเบี้ย ถาไมตองการใหมกีารลงทุนก็จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย บางครั้งตองการใหมีการสงออก มีการยืมเงิน
ระยะสั้น จะใหธนาคารซื้อลดตั๋วเงิน แทนที่จะกูเงินก็เขียนตั๋วไปขายลดธนาคาร ธนาคารก็เอาไปขายลดตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 2. นโยบายการคลัง  นโยบายภาษีอากรเปนตัวหนึ่งของนโยบายการคลัง นโยบายการคลังก็มี
นโยบายรายจาย นโยบายหนีส้าธารณะ งบประมาณ นโยบายซื้อ ในอดตีเราไดทํามาโดยตลอด นโยบายภาษี
อากรมีสองอยาง คือ กําหนดภาษีไวลวงหนากับเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ถาสังเกตอัตราภาษีเงนิไดบุคคล
ธรรมดาเราใชตั้งแต พ.ศ.2535 ปจจุบันกย็ังไมเปลี่ยนเพราะวามนัมีความยืดหยุนในตวัของมันเอง ถาเงินฝด
จะเสียภาษนีอย ถาเงินเฟอ เงนิเดือนก็จะเสียภาษีเยอะ ตารางที่มีอยูไมมคีวามจําเปนตองเปลี่ยนพอถึง พ.ศ.
2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกจิ เราเติมขอยกเวนไปวาถาเกนิแสนก็ยกเวนภาษีไปเลย ทีนีพ้อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
กรมสรรพากรจะออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อไกไขปญหาเศรษฐกิจออกมาเปนชุดเลย ประมาณ 7-8 ฉบับ โดย
จะพดูถึงการลดภาษใีนกรณปีรับปรุงโครงสรางหนี้ การลดภาษีในกรณีที่ไดลดจากเจาหนี้ไมตองบวกเปน
เงินไดทั้งหลาย แตทีนีว้ิกฤต ิพ.ศ.2540 กรมสรรพากรเพิ่งจะออกมา พ.ศ.2541 - พ.ศ.2544 คือออกชาไปแต
ไมไดเสียหายอะไร อันนี้คือมีอยูแลวแตถามวาเปนไปตามหลักเศรษฐกจิหรือไม กรมสรรพากรก็ไดใช
นโยบายนั้นแลว 
 ประเด็นท่ี 2 เร่ืองการฟนฟตูลาดทุน  มีพระราชกฤษฎีกาออกมายกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะใหสถาบัน
การเงินสําหรบัรายไดที่เปนกําไรกอนหักรายจายจากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ อันนีก้็เปนการ
ฟนฟูตลาดทุน พระราชกฤษฎีกาที่ออกมามีวัตถุประสงคในทางเศรษฐกิจทั้งส้ิน แตวาปญหาที่สังเกตเหน็
อยางหนึ่งคือวานโยบายทีใ่หอยาง permanently  แลวกไ็มเคย review ไมเคยแกไขเลยไดแก BOI คุณสังเกต
วาถาใครไปขอไดรับการสงเสริมการลงทุน กรมสรรพากรก็จะยกเวนภาษีเงนิไดให อาจจะพวงอยางอื่น
เล็กนอย ดิฉนัเขาใจวาในทางทฤษฎีไดสันนษิฐานวา BOI ไดเอาแผนพัฒนาเศรษฐกจิมายอยดดูีแลวถึงรูวา
อุตสาหกรรมอะไรที่แผนพฒันาเศรษฐกิจตองการจะผลกัดันใหเปนไปตามนั้น แลวถึงจะใหสิทธพิิเศษกับผู
ที่ขอเพราะฉะนั้นกรมสรรพากรโดยความไววางใจของ BOI วาจะไดใชไปทางนั้นกเ็ลยใหไป permanent 
ดิฉันก็บอกวามันไมผิด แตมนัจะไมเขาเปาก็ตรงที่ BOI ไมไดไปดแูผนพัฒนาเศรษฐกิจเทานัน้เอง แตอันนัน้
มันนอกเหนือความรับผิดชอบของกรมสรรพากรเปนเรือ่งของ BOI ถาถามวามีความสอดคลองในทาง



เศรษฐกิจของประมวลรัษฎากรหรือไม ดิฉนัคิดวาสอดคลอง ถามวาที่ออกกฎหมายที่มีแบบนี้เยอะๆ เพราะ
อะไรเหตุผลกค็ือวาเราไมสามารถเอาผานรัฐสภาไดทั้งหมด ดิฉันยกตวัอยางคาลดหยอนมันเปน
พระราชบัญญัติเปนมาตราในกฎหมาย ทนีี้บังเอิญรูเบื้องหลังวาคาลดหยอนหาหมืน่บาทมายังไง ทางรัฐบาล
เนี่ยเคามนีโยบายอยากใหหาหมื่น หาหมื่นบาทผานสภาก็คงชารัฐบาลก็บอกวาจะเอาใหไดทางออกของนัก
กฎหมาย ซ่ึงจริง ๆ มันก็ไมถูกทางทฤษฎี นักกฎหมายบอกใหออกเปนขอยกเวน เปนกฎกระทรวงกไ็ดไม
ตองผานสภา จึงออกมาอีกวาที่เกินหนึ่งหมื่นไดอีกไมเกนิหาหมืน่บวกกันแลวเปนสีห่มื่น ทีนี้มนัคนละ 
status ถาเราดูทฤษฎีคาลดหยอนจะขึ้นตนดวยเงินไดพึงประเมินลบคาใชจายแลวถึงจะมาลบคาลดหยอน แต
อันนี้ไมเรียกคาลดหยอน เรียกวายกเวน ยกเวนก็ตองเอาไปลบจากเงินไดพึงประเมนิกอน เลขออกมาไม
เทากันอันนี้ไมใชวากรมเคาไมทราบแตเคาตองทําอยางนี้ ตอมาเลยคิดกนัวาการที่เราทาํแบบนี้มันดูแย ใน
ที่สุดก็คงพยายามที่จะเปน พ.ร.บ. ใหได แตปญหาตอบไดเลยวาหากวามนัเปนคาลดหยอนคาใชจายซึ่งอยูใน
นี้ ถาเปน พ.ร.บ. ทุกครั้งที่มีการแกไขเปลีย่นแปลงไมสามารถจะไปที่รัฐสภาไดทกุเทีย่วและก็ชามาก 
เพราะฉะนั้นเคาก็ใชความไวในการแกปญหาโดยการออกกฎหมายลูก ถามวากฎหมายลูกผิดมั้ย ไมผิดหรอก
เพราะในทางทฤษฎีกฎหมายภาษีอากรตองแกไขงายและเร็ว ถาเปน พ.ร.บ. จะเร็วไมไดขอที่พึงระวงัของ
กรมสรรพากรก็คือ (1) ตวัเองมีอํานาจจริงๆ หรือไม (2) ออกไมเกนิอํานาจที่กฎหมายให (3) ตองไมลดเล้ียว
จนไมมีใครปฏิบัติได ถาเขาใจตรงนี้การออกกฎหมายลูกก็ไมใชเร่ืองแปลก แตวาในการออกกฎหมายลูก
บางอยางที่มัน permanent ไปแลวนาจะพยายามยายมาใหเปน พ.ร.บ. ในที่สุด แตทางคนเก็บภาษีกว็าอยูตรง
นั้นดแีลว มาเปน พ.ร.บ. ก็เหนื่อยอีกซึ่งตรงนี้ก็คงตองยอมเหนื่อย 
 สรุป การทําประมวลรัษฎากรนั้นขึ้นตนมาจากนกัเศรษฐศาสตรมหภาค นักบัญชี และถึงมาเปนนกั
กฎหมาย มนัถึงเปนกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษและเขาใจยาก การตีความไมอาจตีความตามตัวอักษรที่วานั้น
ไดจริง ๆ แตวาเราตองเขาใจลึกซึ้งในศาสตรของบัญชีและเศรษฐศาสตรดวย เราถึงตคีวามไดถูกตอง ขอนี้
ไมละเวนแมแตกรมสรรพากรเองก็ตองตีความแบบนั้น เพราะวาคือวิญญาณของกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


